



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยดำเนินการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ไม่เว้นวันหยุดราชการ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา วิชาที่สอบ และสถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

๑. รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามเอกสารแนบท้าย ๑

การประกาศรายชื่อผู้สมัครข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่า เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่สมัคร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

สำหรับผู้สมัครภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครเข้ารับการประเมิน ฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีความสมบูรณ์ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ยื่นคำร้องขอมีชื่อเป็นผู้สมัครเข้ารับการประเมิน ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ และนำเอกสารและหลักฐานติดต่อด้วยตัวเอง กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. ๒ ชั้น ๖ หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๑ - ๒ เพื่อนำส่งเอกสาร โดยวิธีสแกนเอกสารเป็นไฟล์ได้ที่ e-mail : bunju3@hotmail.com สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาของเอกสารทุกหน้า ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารหลักฐานฉบับจริงทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. ๒ ชั้น ๖ ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัคร ฯ เพิ่มเติม ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประกาศผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ให้ทราบ ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ <https://obec.thaijobjob.com>

๒. กำหนดวัน เวลา วิชาที่สอบ และสถานที่สอบ

การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ จะทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) ตามหลักสูตรและวิธีการสอบ แบบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒.๑ วัน เวลา วิชาที่สอบ ดังนี้

วัน เวลาสอบ	วิชาที่สอบ	คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
<u>วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕</u> เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น.	ความรู้ความสามารถทั่วไป	๕๐ คะแนน
เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง	๕๐ คะแนน

๒.๒ สถานที่สอบ ตามเอกสารแนบท้าย ๒

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อให้ผู้เข้าสอบถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามเอกสารแนบท้าย ๓

๔. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดแผนการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ตามเอกสารแนบท้าย ๔

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไปถึงสถานที่สอบ ก่อนเริ่มสอบ ไม่น้อยกว่า ๔๕ นาที เพื่อเข้ารับการคัดกรองอุณหภูมิร่างกายตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายอัมพร คินะสา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน